

Giữ rừng cho biển thêm xanh

(tiếp theo và hết)

KỶ 3: BẢO VỆ RỪNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Rừng ngập mặn xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

Rừng ngập mặn (RNM) bảo vệ các khu vực ven biển trước sức tàn phá của nước mặn, sóng biển vững chắc hơn bất cứ công trình bê tông nào. Do đó, Thái Bình đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm chung tay bảo vệ, duy trì hệ sinh thái ven biển.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển RNM tại Thái Thụy đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Diện tích

rừng ven biển không ngừng gia tăng thông qua các hoạt động trồng rừng hàng năm. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án lâm nghiệp sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn ODA. Đi đôi với phát triển diện tích RNM, huyện còn phối hợp với cơ quan chức năng, các tổ chức để hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để nhân dân

phát triển kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2023, Tổng công ty Thâm dò khai thác dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) tài trợ 30.000 cây bản giống tương đương diện tích tương đương 15ha cho các xã Thụy Trường, Thụy Xuân, Thụy Hải (Thái Thụy), Đông Hoàng (Tiền Hải). Hoạt động ý nghĩa này giúp củng cố và khép kín các đai rừng còn trống, cải thiện độ che phủ của rừng, thể hiện sự chung

tay của cộng đồng, doanh nghiệp, thiết thực tham gia kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025. Là một trong những người dân tham gia trồng RNM vào thời điểm đó, chị Vũ Thị Hà, thôn Tam Đồng, xã Thụy Hải, tổ trưởng tổ trồng rừng tại xã Thụy Hải chia sẻ: Trồng rừng đã khó nhưng làm sao để có thể chăm sóc, bảo vệ cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt, nhân rộng thành "bức tường xanh" chắn sóng còn khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Để phong trào trồng rừng phát triển sâu rộng, những năm qua, Huyện đoàn Tiền Hải đã tích cực tham gia hưởng ứng bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể như các phong trào, cuộc vận động: vì màu xanh quê hương, ngày thứ bảy tình nguyện, trồng và chăm sóc cây xanh; thường xuyên truyền đến các tổ chức cơ sở đoàn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng để việc bảo vệ rừng trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cơ sở đoàn và đoàn viên, thanh niên là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng. Hàng năm, hưởng ứng tết trồng cây, tháng thanh niên, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn..., Huyện đoàn đều phát động đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây và trồng rừng tại các xã ven biển.

Với trên 52km bờ biển, Thái Bình chịu tác động trực tiếp của thiên tai, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đây cũng là lợi thế trong phát

triển kinh tế hướng biển - một trong năm trọng tâm Thái Bình đang tập trung thực hiện, tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chủ trương nhất quán, xuyên suốt mà Thái Bình thực hiện là phát triển kinh tế - xã hội bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái. Những năm qua, tỉnh luôn kiên trì mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, sẵn sàng từ chối các dự án không bảo đảm yếu tố bền vững, xâm hại đến môi trường. Tỉnh cũng xác định phát triển kinh tế biển phải trên cơ sở tài nguyên biển được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển.

Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Là vùng đất ven biển, được hình thành bởi bãi bồi của sông Hồng, sông Thái Bình với truyền thống quai đê lấn biển, mỗi tác đê ven biển Thái Thụy, Tiền Hải đều là mồ hôi, công sức của bao thế hệ quai đê, lấn biển mà có. Do đó, công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt coi trọng. Những năm qua, Thái Bình đã có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển rừng, trong đó huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn của các tổ chức nước ngoài, các nguồn vốn



Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giai đoạn 2021 - 2025, Thái Bình định hướng trồng 2 triệu cây ngập mặn ven biển và 6 triệu cây phân tán nội đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp kinh phí thực hiện chương trình trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và độ che phủ rừng, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm môi trường xanh, bền vững.



Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải

Nhân thức được tầm quan trọng của RNM trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng, những năm gần đây huyện Tiền Hải đã tiếp thu và triển khai có hiệu quả nhiều dự án trồng rừng. Đi đôi với phát triển diện tích RNM, huyện còn phối hợp với cơ quan chức năng, các tổ chức để hỗ trợ sinh kế, xây dựng các tổ quản lý, bảo vệ RNM, cùng với đội dân quân biển ở các xã ven biển thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng để nắm bắt thông tin, phát hiện và xử lý tình trạng xâm hại RNM.



Ông Nguyễn Văn Quế, thành viên đội bảo vệ rừng xã Nam Thịnh (Tiền Hải)

Tham gia đội bảo vệ rừng, chúng tôi được giao chịu trách nhiệm về diện tích, địa điểm từng lô, khoảnh cụ thể. Khi tiến hành bàn giao quản lý, các ngành chức năng, địa phương cũng hướng dẫn chi tiết, cụ thể về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan, giao hiện trạng diện tích tại thực địa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của RNM chuyển biến rõ rệt. Hiện nay trên địa bàn xã Nam Thịnh không có trường hợp nào vi phạm về chặt phá, lấn chiếm đất rừng.

khác và huy động sự vào cuộc của người dân để trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay tỉnh có 4.248,06ha rừng ở ven biển, tăng hơn 539ha so với năm 2015. Độ che phủ rừng tăng từ 2,36% lên 2,49%. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 trồng mới thêm

1.000ha, trồng bổ sung thêm 500ha rừng. Bên cạnh đó, diện tích rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp khi chuyển mục đích sử dụng đều phải trồng rừng thay thế. Vì thế, diện tích và chất lượng rừng ven biển của Thái Bình không ngừng được mở rộng và nâng cao,

từ đó phát huy hiệu quả trong phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ sản xuất, đời sống nhân dân, tạo môi trường sinh thái, môi trường sống cho các loài động vật, thực vật.

TRẦN TUẤN - LƯU NGÂN

CO-OPBANK CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Hướng tới ngân hàng số



Nhân viên Co-opBank Chi nhánh Thái Bình hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số Co-opBank mobile banking.

Được thành lập tháng 4/1996 với tiền thân là Quỹ tín dụng khu vực Thái Bình, đến tháng 2/2013 được chuyển đổi thành Ngân hàng HTX Việt Nam (Co-opBank) Chi nhánh Thái Bình, để phát triển bền vững, thời gian qua, Co-opBank Chi nhánh Thái Bình không ngừng đổi mới các sản phẩm, dịch vụ hướng tới ngân hàng số, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.

Ông Phạm Huy Phương, Giám đốc Co-opBank Chi nhánh Thái Bình cho biết: Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số ra đời sau và triển khai muộn hơn so với các ngân hàng thương mại khác đã khiến Co-opBank Chi nhánh Thái Bình gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bằng những kinh nghiệm sẵn có, đồng thời tích cực học hỏi từ các ngân hàng thương mại đi trước, Co-opBank Chi nhánh Thái Bình đã có nhiều giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu đầy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền về những tiện ích của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, Co-opBank Chi nhánh Thái Bình còn cử cán bộ đến trực

tiếp từng quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) để triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số; hướng dẫn cán bộ QTDND về quy trình, thủ tục triển khai các dịch vụ tới các thành viên và khách hàng. Bên cạnh đó, Co-opBank Chi nhánh Thái Bình còn thực hiện nhiều đợt nâng cấp, cải tiến hệ thống, bổ sung một số tính năng mới; có cơ chế hỗ trợ gia tăng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số như: miễn phí chuyển tiền đối với tất cả các QTDND tham gia hệ thống ngân hàng điện tử (CF-eBank), chia sẻ doanh thu các dịch vụ ngân hàng số đối với QTDND...

Đến nay, Co-opBank Chi nhánh Thái Bình đang triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số như thanh toán, chuyển tiền trên hệ thống CF-eBank; ngân hàng số Co-opBank mobile banking; QR Co-opBank; gói tài khoản GEN Z; dịch vụ ủy thác trả lương qua tài khoản thanh toán, dịch vụ cho vay thấu chi tài khoản thanh toán... Một trong những sản phẩm được Co-opBank Chi nhánh Thái Bình triển khai hiệu quả là thanh toán, chuyển tiền trên hệ thống CF-eBank. Đây là sản phẩm được triển

khai thí điểm tại QTDND Thống Nhất (Hưng Hà), Bình Minh (Kiến Xương) từ năm 2011 và đến năm 2013, Co-opBank Chi nhánh Thái Bình kết nạp thêm 62 QTDND, từ đó nâng tổng số QTDND tham gia hệ thống CF-eBank lên 64 QTDND. Để tạo thuận lợi và gia tăng tiện ích cho các QTDND tham gia hệ thống CF-eBank, Co-opBank Chi nhánh Thái Bình thực hiện kết nối CF-eBank với hệ thống CoreBanking, triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 tại quầy... Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số chuyển tiền qua hệ thống CF-eBank đạt gần 1.400 tỷ đồng với gần 31.000 món, bằng 94,57% tổng doanh số chuyển tiền năm 2022.

Ngân hàng số Co-opBank mobile banking cũng là một trong những dịch vụ được Co-opBank Chi nhánh Thái Bình triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Đầu năm 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Co-opBank Chi nhánh Thái Bình triển khai dịch vụ ngân hàng số Co-opBank mobile banking trên điện thoại thông minh và đây chính là thời điểm rất phù hợp nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Với nhiều tiện ích, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 70/85 QTDND triển khai đăng ký dịch vụ cho gần 1.000 cán bộ, thành viên và khách hàng. Một số QTDND đã triển khai dịch vụ tới khách hàng, thành viên đạt hiệu quả như Hồng Phong, Minh Lãng (Vũ Thư), Tiền Phong (thành phố Thái Bình), Thái Xuyên Thái Phúc, Thụy Sơn (Thái Thụy)... Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND Tiền Phong cho biết: Trong quá trình triển khai dịch vụ ngân hàng số Co-opBank mobile banking, QTDND Tiền Phong luôn chú trọng công tác tuyên truyền để mời người dân, đặc biệt là các khách hàng của Quỹ biết đến và sử dụng dịch vụ; tích cực hỗ trợ khách hàng học sử dụng dịch vụ... Chính vì thế, mặc dù mới triển khai từ tháng 3/2023 nhưng đến nay toàn Quỹ đã có hơn 100 khách hàng sử dụng dịch vụ.

Thời gian tới, Co-opBank Chi nhánh Thái Bình đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, xem đây là giải pháp căn cơ, lâu dài đưa ngân hàng tới gần hơn với người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn.

MINH HƯƠNG

ĐẾN NGÀY 30/6/2023:

- Tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt 3.697 tỷ đồng, tăng 131,2%; trong đó, nguồn vốn huy động đạt 3.460 tỷ đồng, tăng 140,8%;
- Tổng dư nợ cho vay đạt 874 tỷ đồng, tăng 57,5%; trong đó, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân đạt 851 tỷ đồng, tăng 111,7%;
- Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,03% tổng dư nợ cho vay, giảm 86,4% (số liệu so sánh với thời điểm 31/12/2018).

NÔNG DÂN XÃ SƠN HÀ

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

Những năm qua, Hội Nông dân xã Sơn Hà (Thái Thụy) đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bà Trần Thị Hiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hà cho biết: Từ điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã đã tin cậy với các tổ chức tín dụng cho 437 lượt hộ vay với tổng dư nợ trên 21 tỷ đồng; cung ứng 200 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm bảo đảm chất lượng giúp nông dân chủ động trong chăm sóc lúa, cây màu. Hàng năm, Hội Nông dân xã phối hợp với các đơn vị tổ chức từ 10 - 12 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 5 buổi tham quan mô hình cho cán bộ, hội viên tham gia học hỏi kinh nghiệm.

Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức hội nên hội viên, nông dân có động lực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. Địa phương luôn duy trì cấy 585ha, năng suất đạt 126,8 tạ/ha/năm. Diện tích chuyển đổi và cây vụ đông đạt 187,6ha cho thu nhập khoảng 3,3 - 4 triệu đồng/sào. Toàn xã có 35 trang trại và gia trại, nhiều mô hình cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Các nghề thủ công truyền thống như đan cổi, mây tre, mộc dân dụng được đầu tư phát triển. Nhiều cơ sở tiếp nhận các nghề mới góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Điển hình là HTX mạnh cơ Tân Dung của ông Nguyễn Duy Tân, thôn Hoàng Nguyên chuyên sản xuất sản phẩm

ró xuất khẩu sang các nước châu Âu, thu nhập 4 - 5 tỷ đồng/năm. Ông Tân cho biết: Trước đây tôi từng tham gia công tác tại địa phương, nhận thấy nhiều lao động có tay nghề nhưng thiếu việc làm. Năm 2013, tôi quyết định thành lập HTX và liên kết sản xuất với 150 hộ, tạo việc làm cho hơn 200 lao động, đặc biệt là người cao tuổi với thu nhập trung bình từ 2 - 7 triệu đồng/người/tháng. Tham gia sản xuất cho HTX mạnh cơ Dung Tân từ những ngày đầu, ông Phạm Viết Tuất, 68 tuổi, thôn Nam Hưng Tây cho biết: HTX hỗ trợ thu mua sản phẩm tận nhà và thanh toán cho chúng tôi đầy đủ tiền công hàng tháng. Bình quân mỗi tháng gia đình tôi có thu nhập ổn định khoảng 10 triệu đồng từ việc đan rổ.

Năm 2012, trở về quê hương sau 20 năm sinh sống tại Hà Nội, anh Nguyễn Văn Trường, thôn Đông Hưng bắt tay vào cải tạo khu đất chuyển đổi và xây dựng mô hình nuôi gà ri lai. Trên diện tích 4.000m², anh xây dựng chuồng trại, trồng cây, đào ao tạo không gian thoáng mát nuôi gà. Chia sẻ về khó khăn trong

quá trình sản xuất, anh Trường cho biết: Thời gian đầu, do không có vốn, kiến thức hạn chế, tôi gặp thất bại, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Sau đó, nhờ được Hội Nông dân xã hỗ trợ, tư vấn, tôi đã ứng dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi và đạt hiệu quả cao hơn, duy trì ổn định sản xuất. Năm 2014, anh Trường mạnh dạn đầu tư 3 tỷ đồng mở rộng chuồng trại lên 1.500m², nhân rộng số lượng đàn. Mỗi năm anh xuất bán 2 vạn gà thịt, cho thu nhập khoảng 4 tỷ đồng.

Ngoài ông Tân, anh Trường, ở xã Sơn Hà còn nhiều hội viên, nông dân tích cực tham gia tích tụ ruộng đất với quy mô từ 5 - 7ha cấy lúa thương phẩm, tiêu biểu như gia đình anh Đinh Bá Soái, anh Đinh Bá Linh, anh Ngô Văn Diên...

Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, 5 năm qua, hội viên, nông dân xã Sơn Hà còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Hội Nông dân xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa hàng chục tỷ đồng cùng hàng trăm

ngày công lao động của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng, các công trình văn hóa... Bên cạnh đó, hội viên, nông dân học kỹ thuật chăn sóc đàn vật nuôi và đạt hiệu quả cao hơn, duy trì ổn định sản xuất. Năm 2014, anh Trường mạnh dạn đầu tư 3 tỷ đồng mở rộng chuồng trại lên 1.500m², nhân rộng số lượng đàn. Mỗi năm anh xuất bán 2 vạn gà thịt, cho thu nhập khoảng 4 tỷ đồng. Ngoài ông Tân, anh Trường, ở xã Sơn Hà còn nhiều hội viên, nông dân tích cực tham gia tích tụ ruộng đất với quy mô từ 5 - 7ha cấy lúa thương phẩm, tiêu biểu như gia đình anh Đinh Bá Soái, anh Đinh Bá Linh, anh Ngô Văn Diên... Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, 5 năm qua, hội viên, nông dân xã Sơn Hà còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Hội Nông dân xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa hàng chục tỷ đồng cùng hàng trăm

ngày công lao động của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng, các công trình văn hóa... Bên cạnh đó, hội viên, nông dân học kỹ thuật chăn sóc đàn vật nuôi và đạt hiệu quả cao hơn, duy trì ổn định sản xuất. Năm 2014, anh Trường mạnh dạn đầu tư 3 tỷ đồng mở rộng chuồng trại lên 1.500m², nhân rộng số lượng đàn. Mỗi năm anh xuất bán 2 vạn gà thịt, cho thu nhập khoảng 4 tỷ đồng.

Ngoài ông Tân, anh Trường, ở xã Sơn Hà còn nhiều hội viên, nông dân tích cực tham gia tích tụ ruộng đất với quy mô từ 5 - 7ha cấy lúa thương phẩm, tiêu biểu như gia đình anh Đinh Bá Soái, anh Đinh Bá Linh, anh Ngô Văn Diên... Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, 5 năm qua, hội viên, nông dân xã Sơn Hà còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Hội Nông dân xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa hàng chục tỷ đồng cùng hàng trăm

NGUYỄN TRIỆU



Ông Nguyễn Duy Tân, xã Sơn Hà thu nhập 4 - 5 tỷ đồng/năm nhờ sản xuất sản phẩm rổ.